
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันจันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาฯ ประเสริฐ  แก้วกุฬา  
2 นายสมาน  สะเอียบคง รองประธานสภาฯ สมาน  สะเอียบคง  
3 นายยงค์  วิลัยรัตน์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 ยงค์  วิลัยรัตน์  
4 นายวิชัย  รักษาพล สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1 วิชัย  รักษาพล  
5 นายธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 ธีระวัฒน์  สุธิกุลนันท์  
6 นายอินจันทร์  ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 อินจันทร์  ดอกค า  
7 นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  อินต๊ะปัญญา  
8 นายสมบัติ  เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 สมบัติ  เสาวะระ  
9 นายศักดิ์ณรงค์  อุดม สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4 ศักดิ์ณรงค์  อุดม  

10 นายสายันต์  ขันทะบุตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 สายันต์  ขันทะบุตร  
11 นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5 ชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  
12 นายก้าน  บุญทิพย์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 ก้าน  บุญทิพย์  
13 นายนิพลธ์ สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6 นิพลธ์ สะเอียบคง  
14 นายอ านวย  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7 อ านวย สะเอียบคง  
15 นายพัฒน์  อยู่สุข สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 พัฒน์  อยู่สุข  
16 นายธงชัย  ปั๋นจา สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8 ธงชัย ปั๋นจา  
17 นายอภิชาติ  รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 อภิชาติ  รุ่งเรือง  
18 นายปราโมทย์  ผัดขัน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 ปราโมทย์  ผัดขัน  
19 นายอภิชาติ  สร้อยเงิน สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 อภิชาติ  สร้อยเงิน  
20 นายสมาน  สะเอียบคง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10 สมาน  สะเอียบคง  
21 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  

ผู้ไม่มาประชุม 
- 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 นายแต๋ง  อินทา นายก อบต.สะเอียบ แต๋ง  อินทา  
2 นายสันต์  แสนอุ้ม รองนายก อบต.สะเอียบ สันต์  แสนอุ้ม  
3 นายบุญช่วย  สาทุ่ง รองนายก อบต.สะเอียบ บุญช่วย  สาทุ่ง ลา 
4 นายศรชัย  อยู่สุข เลขานุการนายก อบต. ศรชัย  อยู่สุข  
5 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผอ.กองช่าง สุรชาติ  จะเฮิง  
6 นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์  วงศ์เทพ  
7 นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผอ.กองคลัง อาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง  
8 นางรัตนา  ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษาฯ รัตนา  ยะกุมาร  
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สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2562 

วันจันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ผู้มาประชุม 
ล าดับท่ี   ช่ือ-นามสกุล    ต าแหน่ง      
1  นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาฯ    
2  นายสมาน  สะเอียบคง  รองประธานสภาฯ   
3  นายยงค์  วิลัยรัตน์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
4  นายวิชัย  รักษาพล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1   
5  นายธีระวฒัน์  สุธิกุลนันท์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2   
6  นายอินจันทร์  ดอกค า  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2    
7  นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3    
8  นายสมบัติ  เสาวะระ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3   
9  นายศักดิ์ณรงค์  อุดม  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4    
10  นายสายันต์  ขันทะบุตร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
11  นายชัพวิชญ์  ไชยภิสาร  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5    
12  นายก้าน  บุญทิพย์  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6      
13  นายนิพลธ์ สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6    
14  นายอ านวย  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7     
15  นายพัฒน์  อยู่สุข   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8     
16  นายธงชัย  ปั๋นจา   สมาชิกสภา อบต.หมู่ 8      
17  นายอภิชาติ  รุ่งเรือง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9  
18  นายปราโมทย์  ผัดขัน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9   
19  นายอภิชาติ  สร้อยเงิน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10  
20  นายสมาน  สะเอียบคง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ 10   
21  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร เลขานุการสภา อบต. 
ผู้ไม่มาประชุม 
 -    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี  ช่ือ-สกุล     ต าแหน่ง  
1  นายแต๋ง  อินทา   นายก อบต.สะเอียบ    
2  นายสันต์  แสนอุ้ม  รองนายก อบต.สะเอียบ    
3  นายบุญช่วย  สาทุ่ง  รองนายก อบต.สะเอียบ  ลา    
4  นายศรชัย  อยู่สุข  เลขานุการนายก อบต. 
5.  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ  หัวหน้าส านักปลัด 
6.  นางรัตนา  ยะกุมาร  ผอ.กองการศึกษา 
7.  นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผอ.กองคลัง 
8.  นายสุรชาติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่าง     
9  นางเกศวรางค์  เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
10.  นางสาวทัศนีย์  นาระเดช  นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ   

เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 08.30 น. 

เมื่อถึงเวลาประชุมนายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ตรวจสอบ     
องค์ประชุม ครบองค์ประชุม และเปิดประชุมด าเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  วันจันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2562 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
  -ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562  เมื่อวันท่ี 4  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ        
ผมให้เวลาท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านได้ตรวจรายงานการประชุม หากมีข้อความใดท่ีไม่สมบูรณ์หรือแก้ไขเพิ่มเติม ขอให้เสนอได้ 
ท่ีประชุม - ไม่มี 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ในเมื่อท่ีประชุมสภาฯไม่มีสมาชิกสภาฯขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาฯครั้งท่ีผ่านมา    
ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 74 ขอขอมติท่ีประชุมสภาฯ     
ว่ารับรองรายงานการประชุมโดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯยกมือ 
ท่ีประชุม - มีสมาชิกสภาฯอยู่ในห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวน 20 คน และท่ีประชุมสภาฯ 
มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์กรบริหารส่วนต าบลสะเอียบสมัยวิสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 ดังนี้ 
รับรองรายงานการประชุม  จ านวน  20  เสียง 
ไม่รับรอง    จ านวน  -     เสียง 
งดออกเสียง    จ านวน  -    เสียง 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

-  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา 
  4.1  ขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ 2562 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ตามท่ีท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้เสนอญัตติการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป
ประจ าปีงบประมาณ  2562 ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ  ดังนั้น  ผมจึงขอให้ท่านนายกองค์การบริหาร        
ส่วนต าบลสะเอียบ ได้ช้ีแจงรายละเอียดต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 256 2   
บางหมวด บางโครงการ บางรายการ ท่ีงบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอจึงเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ        
เพื่อขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 รายละเอียดดังนี้ 

โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา... 
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โอนลด  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ
ก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการต าบลสะเอียบ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 196,000 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างศูนย์กู้ชีพต าบลสะเอียบ จ านวนเงินท่ี
ขอโอนเพิ่ม 196,000 บาท 
โอนลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน ประเภทรายจ่าย            
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการต าบลสะเอียบ จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 
104,000 บาท 
โอนเพิ่ม  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ประเภทรายจ่าย ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงอาคารกองคลัง อบต.สะเอียบ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 104,000 บาท 
โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย    
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 30,000 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภทรายจ่าย    
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท  
โอนลด  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ  ประเภทรายจ่าย 
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 700 บาท 
โอนเพิ่ม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 700 บาท 
โอนลด แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุการเกษตร จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 2,800 บาท 
โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จอภาพแบบ led หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 2,800 
บาท 
โอนลด  แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ าและป่าไม้ งบด าเนินงาน หมวดรายจ่าย ค่าวัสดุ ประเภท
รายจ่าย วัสดุการเกษตร จ านวนเงินท่ีขอโอนลด 7,000 บาท 
โอนเพิ่ม  แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่าย 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องเช่ือมไฟฟ้า ขนาด 250 แอมป์ จ านวนเงินท่ีขอโอนเพิ่ม 7,000 บาท  
 

รวมจ านวนเงินงบประมาณที่ขอโอนทั้งสิ้น  340,500.-บาท (สามแสนสี่หม่ืนห้าร้อยบาทถ้วน) 
 

ท่ีประชุม - รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

 4.2  การรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ปี2562 (กองการศึกษา) 

นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ขอเชิญผู้อ านวยการกองการศึกษาน าเสนอในท่ีประชุม 
 
 
 
        นางรัตนา ยะกุมาร... 
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นางรัตนา ยะกุมาร ผอ.กองการศึกษา 

-กองการศึกษาได้ท าหนังสือ ท่ี พร 76501.3/ว006 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเด็ก เยาวชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนด้านยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2562 
โดยขอความอนุเคราะห์ท่านคัดเลือกตัวแทนเด็ก และเยาวชนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 
 
 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 หมู่บ้านละ 7 คน โดยจัดส่งรายช่ือท้ังหมดให้กองการศึกษา ต้ังแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 15 เดือน
กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อจัดสลากแบ่งสายทีมแข่งขันฟุตบอล ต่อไป  

-รูปแบบก็จะเป็นใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจ าปี 
พ.ศ. 2562 ระหว่างวันท่ี 6-10 เมษายน 2562  

-แบบฟอร์มแสดงรายละเอียด ช่ือ สกุล ลายมือช่ือ เบอร์ติดต่อกลับ ต าแหน่งของกีฬา 
-แผงรูปเจ้าหน้าท่ี และนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2562 

ระหว่างวันท่ี 6-10 เมษายน 2562  
-ระเบียบการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ตามโครงการแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจ าปี พ.ศ. 2562  
-แบบฟอร์มขนาดเส้ือทีมนักกีฬาฟุตบอล 7 คน ตามโครงการแข่งขัน 
ซึ่งท่ีกล่าวไปท้ังหมดนี้ ได้จัดส่งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศประชาสัมพันธ์ไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้รอสรุปยอดแล ะแบ่งสายทีม        
การแข่งขันทั้งหมด  
มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรือมีข้อสอบถามประเด็นนี้หรือไม่อย่างไร ถ้าไม่มีข้อสงสัยขอมติท่ีประชุมรับรอง 
ท่ีประชุม  - รับทราบและเห็นชอบโครงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนต้านยาเสพติด 
 

 
 4.3 ขอและอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ 

นายแต๋ง  อินทา  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 2562 

งานแหล่งน้ างบประมาณ ประจ าปี 2562 
- อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนเปล่ียนเปล่ียนแปลงต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
 
1. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 1 บ้านดอนชัย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 

จังหวัดแพร่ (บริเวณท่ีดินนายสมบูรณ์  บุญทิพย์) ปากกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ยาว 40.00 
เมตรหนา 0.15 เมตร พร้อมประตูน้ า คสล. งบประมาณ 200,000 บาท 
ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น 
-ปากกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร 
 

2. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 2 บ้านนาฝาย ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ (จากบริเวณบ้านนายจันตา แสนแก้ว – บ้านนายจ ารัส อนันชัย) ปากกว้าง 0.60 เมตร          
ลึก 0.80 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.12 เมตร งบประมาณ 200,000 บาท 
 
      ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น... 
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 ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น 
-(จากบริเวณบ้านนายจู ดอนแก้ว – บ้านนายจันตา แสนแก้ว)  
3.โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตร หมู่ท่ี 7 บ้านห้วยโป่ง ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ ช่วงท่ี 1 ทุ่งดง ปากกว้าง 0.60 เมตร ลึก 0.80 เมตร ยาว 90.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
บริเวณท่ีดินนางศรีวรรณ สะเอียบคง ช่วงท่ี 2 ทุ่งเหนือ ปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร            
ยาว 45.00 เมตร หนา 0.10 เมตร บริเวณท่ีดินนายถา สะเอียบคง งบประมาณ 200,000 บาท  
ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น 
1.  ลึก 0.60 เมตร  
2.  ช่วงท่ี 1 ทุ่งเหนือ        ช่วงท่ี 2 ทุ่งดง 
 
4. โครงการก่อสร้างรางริน คสล.ส่งน้ าเพื่อการเกษตรทุ่งใหม่ หมู่ท่ี 9 บ้านดอนชัยสักทอง ต าบลสะเอียบ 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (บริเวณท่ีนานายนวล สะเอียบคง) ปากกว้าง 1.20 เมตร ลึก 1.00 เมตร        
หนา 0.15 เมตร ยาว 40.00 เมตร พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า คสล. งบประมาณ 200,000 บาท  
ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น 
-บริเวณท่ีนานายนวล บุญทิพย์ 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.หมู่ท่ี 6 บ้านดอนแก้ว ต าบลสะเอียบ  อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
(บริเวณบ้านนายเท่ง บุญทิพย์) ปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.12 เมตร ยาว 85.00 เมตร 
พร้อมฝาปิดรางระบายน้ า คสล. งบประมาณ 141,000 บาท  
ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น 
-(บริเวณท่ีนานายนวล สะเอียบคง) 
รวมงบประมาณท่ีกล่าวมา 941,000 บาท (เก้าแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

- อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนเปล่ียนเปล่ียนแปลงต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 2562 
งานถนน คสล.ปีงบประมาณ 2562 
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 3 บ้านป่าเลา ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 

จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายพิน สวนผักงาน) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท  
ขอแก้ไขรายละเอียดเป็น 
-(บริเวณบ้านนายพิน สนผักงาน) 

 2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 5 บ้านแม่เต้น ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ (สายข้างวัดแม่เต้นต่อจากเดิม) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 107.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี      
ไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท 
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 
 
       3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต... 
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 3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)หมู่ท่ี 6 บ้านดอนแก้ว ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ (บริเวณบ้านนายปัด จุดปาแฝด) กว้าง 2.50 เมตร ยาว 42.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นท่ี       
ไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. งบประมาณ 59,000 บาท  
  -ไม่มีการแก้ไข- 
 4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ท่ี 8 บ้านดอนแก้ว ต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่ (จากบ้านนายสุข ป๊อกแก้ว – บ้านนางกาบ มังคะละ) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 73.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 292 ตร.ม. พร้อมเสริมบ่ารางระบายน้ า คสล. งบประมาณ 200,000 บาท 
  -ไม่มีการแก้ไข-  
 5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ ท่ี 10 บ้านเป่าเลาเหนือ ต าบลสะเอีย บ      
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ (ต่อจากเดิมทางไปฌาปนกิจสถาน) กว้าง 3.50 เมตร ยาว 109.00 เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 381 ตร.ม. งบประมาณ 200,000 บาท 
  -ไม่มีการแก้ไข- 

รวมงบประมาณ 859,000 บาท (แปดแสนห้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 

- อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 และ3) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 
การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพ
เปล่ียน หรือโอนเปล่ียนเปล่ียนแปลงต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

- ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ต้ังข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 2562 
งานปรับปรุง ปีงบประมาณ 2562 
1. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมประจ าหมู่บ้าน หมู่ ท่ี 4 บ้านนาหลวง ต าบลสะเอียบ      

อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 3.00 เมตร และเปล่ียนวัสดุ    
มุงหลังคา เป็นแผ่นเมทัลซีส งบประมาณ 200,000 บาท 

   -ไม่มีการแก้ไข- 
 

ท่ีประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
   4.4  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ถนนเชียงม่วน – พะเยา 56160  
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้น าเสนอในท่ีประชุม 
นายแต๋ง   อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-เรียนท่านประธานสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2561 อบต.บ้านมางโดยนาย  
สมชัย อุ่นตาล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง ท าหนังสือขอท ากิจการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร          
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นการด าเนินการปรับปรุงเพื่อซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตรประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายยุงชุม บ้านบ่อต้นสัก หมู่10 ต าบลบ้าน
มาง อ าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0622779 N 2081947 

2. โครงการ ซ่อมแซมเสริมผิวลงดินลูกรังถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร สายถ้ า บ้านบ่อต้นสัก หมู่ท่ี 10 ต าบลบ้าน
มาง อ าเภอ  เชียงม่วน จังหวัดพะเยา จุดพิกัดท่ี E 0623374 N 2081391 ซึ่งท้ังสองโครงการดังกล่าวปรากฏต้ังอยู่ในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง 

 
      เป็นไปตามนัยมาตรา 73... 
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 เป็นไปตามนัยมาตรา 73      แห่ง พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมางจึงขอความยินยอมจากอง ค์การบริหารส่วนต าบล
สะเอียบ เพื่อด าเนินการในกิจการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสู่พื้นท่ีการเกษตร ในเขตพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และในวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 ทางคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบได้ประชุมและ
หารือตอบหนังสือให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล   บ้านมางยินยอมให้เข้าท า 
กิจการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ รายละเอียดปรากฏตามความหนังสือ
ท่ี พร 76501/149 ลงวันท่ี 16 สิงหาคม 2561 

-และในข้อความท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น อบต.บ้านมางจะขอท า MOU ร่วมกัน ในการด าเนินการตามโครงการ
ดังกล่าว        สมาชิกในท่ีประชุมมีความเห็นแตกต่างไปจากนี้หรือไม่อย่างไร  

-ถ้าไม่มีข้อคิดเห็นแตกต่างไปจากนี้ ขอมติท่ีประชุมรับรอง 
มติท่ีประชุม  -รับทราบและเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 
 ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพื่อทราบ 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  6.1 นายสุรชาติ จะเฮิง  ผอ.กองช่าง 
-ต้องท าช่วงฤดูกาลนี้ก่อน เด๋ียวจะเข้าพื้นท่ีไม่ได้  ส่วนโดมนั้นเราจะท าทีหลัง  
  6.2  นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด 
-วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ 3 ประชุมไปเมื่อใด  
นายสมบัติ เสาวะระ สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3 

-ยังไม่มีก าหนด 
หมู่ท่ี 10 หมู่ 4 ประชุมไปเรียบร้อยแล้ว 
ผมจะขอแจ้งว่า ก่อนวันท่ี 15 มีนาคม 2562 น่าจะมีความพร้อมท่ีจะฉีดยาได้แล้ว คนท่ีลงทะเบียนไว้แล้วไม่มาฉีด     
จะปรับเป็น 2 เท่า ก่อนท่ีเจ้าหน้าท่ีจะเข้าไปฉีด จะมีการแจ้งล่วงหน้า 7 วัน ขอท าความเข้าใจไว้ก่อน ก่อนออกไปฉีด
เราจะมีตารางการบริการประชาชน มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 

-ถ้าได้ลงทะเบียนไว้แล้วเกิด หมาตายไปก่อน จะท าอย่างไร  
หัวหน้าส านักปลัด 

-ปีนี้ผมคาดการณ์ไว้แล้ว สมมุติยอดส่ังมี 1,000 ตัว ผมจะส่ังมาก่อน 700 ตัว ถ้าไม่พอก็จะส่ังอีกรอบต่อไป           
จะได้ไม่เสียเยอะ เราได้ประมาณการไว้หมด ไม่ต้องกลัวว่าเวลามาลงทะเบียนแล้ว หมาตายก่อนฉีด  

-ส่วนวันเสาร์ที่ 23 ก.พ.2562 จะเป็นพิธีเปิด ปิด ในวันเดียวกัน ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมด้วยช่วยกัน
ทุกคน     เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาอ าเภอ พิธิเปิดเวลา 08.30 น. จะเป็นกีฬาพื้นบ้านส่วนมากในวันนั้น สนามกีฬา    
หน้าอ าเภอสอง สมาชิกทุกท่านมีไลน์กันทุกคนแล้ว คงไม่มีท่านใดตกข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆอีกต่อไป  ขอแจ้งให้      
ทุกท่าน         ได้รับทราบกันทุกคน เวลามีงานด่วนท่ีไม่สามารถส่งหนังสือได้ทันเหตุการณ์ บางครั้งบางเวลามันด่วน
มากจริงๆ         ไม่ทันได้คาดการณ์ จะแจ้งทางไลน์ให้รับทราบ ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านได้อ่านข่าวสาร ท่ี อบต.
สะเอียบ           ส่งให้ได้รับทราบ และถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน 

 
 
 
      6.3 นายอภิชาติ... 
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 6.3 นายอภิชาติ รุ่งเรือง สมาชิกสภา อบต.หมู่ 9 
-ขออนุญาตในท่ีประชุม เสนอเกี่ยวกับการพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยริน ช่วงนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ไม่ค่อย
มีบทบาทมากนัก มองว่าบทบาทขององค์การบริหารส่วนต าบล ถ้าเขาไม่บอกก็ไม่รู้ ฝากผ่านทางองค์การบริหาร       
ส่วนต าบลสะเอียบ ขอให้หน่วยงานช่วยขยับอีกหน่อย 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-งานบริหารอ่างห้วยรินนั้น เขาเรียกประชุมกันเอง ไม่ได้ผ่านนายก อบต.แต่อย่างใด เขาไม่ได้แจ้งมาทาง อบต.
ให้ได้รับรู้รับทราบเรื่องนี้  อบต.ก็ไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร แต่ถ้าเขาแจ้งให้ทาง อบต.ได้รับทราบ แต่ อบต.ยังไม่
ด าเนินการค่อยว่ากันอีกที  

6.4  ประธานสภา อบต.สะเอียบ 
-ได้ยินข่าวชาวบ้านจ านวน 2 ราย เมื่อวานนี้ เรื่องการขุดบ่อน้ าให้ชาวบ้านทุกๆปี จะมีเจ้าหน้าท่ี อบต.สะเอียบ         
เข้าไปด าเนินการให้ เขาก็ถามๆกันมาว่าปีนี้ท าไมไม่มี  
นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 

-แหล่งน้ าปีแล้วไม่มีหนังสือแจ้งเข้ามาท่ี อบต.สะเอียบ ต้องมีหนังสือแจ้งเข้ามา ท าปะหน้าว่าน้ าแห้งจริงๆ 
ปัญหาของปีท่ีแล้วคือ ออกไปตรวจดูหน้างาน น้ ามันแห้งแล้ว ไม่มีน้ าออกมาเลยไม่ได้ขุดบ่อน้ า น้ าไม่มี น้ าแห้งจริงๆ  

นี่คือท่ีไปท่ีมาของการขุดบ่อน้ าปีท่ีแล้ว ส่วนปีนี้ต้องท าหนังสือแจ้งเข้า เจ้าหน้าท่ีเขาถึงจะออกไปส ารวจ        
หน้างาน ขอน าเสนอในท่ีประชุม 

 
นายประเสริฐ  แก้วกุฬา ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

-ถ้าผมได้ทราบจากท่ีประชุมแล้ว จะได้แจ้งให้ชาวบ้านได้รับทราบและเข้าใจให้ตรงประเด็นกัน พืชไร่ข้าวโพด นา       
เขาต้องการน้ ามาก เขาจึงต้องทวงถามเรื่องน้ า ต่อไปจะได้ช้ีแจงเขาให้ถูกต้อง 
นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ขอให้สมาชิกสภาทุกท่าน ถ้ามีปัญหาอะไรในพื้นท่ีให้ท าหนังสือแจ้งเข้าท่ี อบต.สะเอียบ เจ้าหน้าท่ีเขาจะได้ออกส ารวจ
และไปด าเนินการตามข้ันตอนให้ 

6.5 นายสันต์ แสนอุ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-จากการท่ีได้เข้าร่วมประชุม นายกชุม เสนอ รมต.ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจะเข้ามาท่ีอ่างเก็บน้ าห้วยริน โครงการ     
ขอน้ าใต้สปริงเวย์ จะขุดลอกไปลงอ่างห้วยริน จะขออ่างแม่เต้นนาอ้อ แกจะยื่นเอกสารในวันท่ี 16 ก.พ.2562 ในนาม
ของศูนย์ประสาน ในนามของเขาเอง ไม่ใช่ในนามขององค์การบริหารส่วนต าบล ขอแจ้งให้สมาชิกได้รับทราบตามนี้ 

6.6 นายอินจันทร์ ดอกค า สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2 
-เรียนท่านประธานสภา ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอติดตามการเคาะไปถึงไหนเรื่องฝาย ตอนนี้ด าเนินการไปถึงขั้นตอน
ไหนแล้ว  

นายแต๋ง  อินทา นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
-ตัวนาฝาย งบประมาณ 600,000 นั้น ท าสัญญาเข้าพื้นท่ีแล้ว บริษัทได้ทางบ้านหนองม่วงไข่ ตอนนี้อยู่ในแฟ้มเอกสาร
เซ็นต์ 

นายสุรชาติ จะเฮิง ผอ.กองช่าง 
-ตอนนี้พิจารณาได้ตัวผู้รับเหมาแล้ว อยู่ท่ีหนองม่วงไข่ อยู่ในระบบ อีอ๊อกชั่นแล้ว รอท าสัญญา 
ท่ีประชุม  -รับทราบ 
 
 
       นายประเสริฐ... 
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นายประเสริฐ  แก้วกุฬา  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
- สมาชิกท่านใดจะมีข้อเสนอในท่ีประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณทุกท่านท่ีได้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะเอียบ สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ.2562  วันจันทร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562       
และขอปิดการประชุมวันนี้เพียงเท่านี้ 

 
 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 

 
(ลงช่ือ)             สุภาวดี  ธรรมไชยางกูร         ผู้บันทึกการประชุม 

                                       (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร)    
                                         เลขานุการสภา  อบต.สะเอียบ 
 

 
                                  (ลงช่ือ)      ประเสริฐ  แก้วกุฬา      ผู้ตรวจบันทึก 
                                             (นายประเสริฐ  แก้วกุฬา) 
                             ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ลงช่ือ)        สมศักดิ์  วงศ์เทพ      ประธานกรรมการ 
                                                    (นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ) 
 

 
 

                                     (ลงช่ือ)        ศักดิ์ณรงค์  อุดม        กรรมการ 
                                                  (นายศักดิ์ณรงค์  อุดม) 
 

 
 

                                     (ลงช่ือ)         ยงค์  วิลัยรัตน์          กรรมการ 
                                                   (นายยงค์  วิลัยรัตน์) 


